

Source :

แนวหน้า

Date : - 2 ต.ค. 2561

Page : 7

No :

61318469



ชวินดา หาญรัตนกุล



ยุทธ ชินสุภักกุล

■ แสดงความยินดีกับ...บมจ.ซีพี ออลล์
ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่ ก้าวสู่
บริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอีกขั้น
...ล่าสุดขึ้นสู่ระดับโลก World Index
เป็นปีแรก นับเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของ
ประเทศไทยในกลุ่ม อุตสาหกรรม Food &
Staples Retailing ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในระดับ
โลก หรือ DJSI 2018 และยังได้รับ
คัดเลือกในระดับ Emerging Markets
Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกด้วย. ■
คุณชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ
บลจ.กรุงไทย...นอกจากจะเป็นผู้บริหารหญิง
สาวสวยและแกร่งแล้ว...ยังมีแนวคิดที่ล้ำสมัย
ทันต่อโลกด้วย...ล่าสุด (2-11 ตุลาคมนี้)

จะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน... มูลค่าโครงการ
2,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งกองทุนจะ
คัดเลือกหลักทรัพย์ 40-50 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดเอ็ม เอ ไอ ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้
ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI)... ในการ
วิเคราะห์หาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดี พิจารณา
จากงบการเงินย้อนหลัง ปรับการลงทุนรายไตรมาส.... นอกจากนี้
ยังมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทต่างๆ ได้รวดเร็ว
กว่ามนุษย์ และยังสามารถขจัดเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจได้
อีกด้วย... โดยบริษัทได้มีการทำโมเดลจำลองการลงทุน และ
ทำการแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 5 ปี (ก.ค.2556-มิ.ย.
2561) กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่ 63.99%. ■
EPCO หรือ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
...เป็นอีกหนึ่ง บจ.ที่โดดเข้าไปร่วมในกิจการด้านพลังงานแล้ว
มีรายได้ตามคาด...คุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO)...บอกว่า
ตามที่บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี่ปุ่น ผ่านบริษัทย่อยนั้น ขณะนี้โรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น
โครงการ Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 11.68 เมกะวัตต์
...ขณะนี้ได้เริ่มจำหน่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561...ซึ่งจะรับรู้รายได้จากโครงการ
ดังกล่าวเข้ามาทันทีในไตรมาส 4/61...ทำให้ผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในปีนี้ โตก้าวกระโดด และสามารถสร้างสถิติ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมา...ส่วนโครงการ
Kurihara 2 อีก 18 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
คาดว่าจะพร้อมเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในช่วง
ไตรมาส 3/2019 ต่อไป...!! ตัวเลขจากผลการศึกษาแผนทาง
ธุรกิจ...โครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ในประเทศญี่ปุ่น ขนาด
กำลังการผลิต 11.68 เมกะวัตต์ มีสัญญาขายไฟแบบ FIT
(Feed in tariff) อยู่ที่ 40 เยน หรือประมาณ 12 บาท/หน่วย
ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทจะมีรายได้เฉลี่ย 130 ล้านบาท/ปี
และกำไรสุทธิเฉลี่ย 33 ล้านบาท/ปี... ■